

แบบสำรวจความต้องการรับบริจาค ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาระเวศม์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ความต้องการขอรับบริจาค	จำนวน	เหตุผลที่จำเป็นต้องรับการขอรับบริจาค (ยกยอเกียรติคุณรายการ)	ผู้ขอรับ	เบอร์โทร
๑	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไซส์ M/L/XL	๕,๖๒๐ ชิ้น/เดือน	หน่วยงานมีผู้สูงอายุติดเตียง และผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่มีจำนวนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการภาวะพึ่งพิงติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน ๕๖ ราย (เฉลี่ยคนละ ๓ ชิ้น/วัน) ผู้บริการรายอื่นใช้เป็นครั้งคราว กรณีออกไปพบแพทย์	นางพินิจ ปลั่งสมบัติ	๐๓๕- ๗๔๓๒๗๗
๒	แผ่นรองซับ	๒,๕๐๐ ชิ้น/เดือน	หน่วยงานมีผู้สูงอายุติดเตียง เป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาความสะอาด ของผู้สูงอายุเป็นประจำทุกวัน เช่น แผ่นซึมซับผู้ใหญ่ ใช้ซึมซับของเหลวที่ไม่น่าอภิรมย์ (เฉลี่ยคนละ ๑ ชิ้น/วัน)		
๓	น้ำดื่มขวด/แก้วพลาสติก	๒๐ แพ็ค ขนาด ๑.๕ ลิตร/ เดือน	ผู้สูงอายุกลุ่มภาวะพึ่งพิง ต้องดื่มน้ำสะอาด ปลอดภัยโรค และใช้ในกิจกรรมสันทนาการชิงรางวัล สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง		
๔	น้ำยาฆ่าเชื้อเดททอล	๑๐ แกลลอน/เดือน	หน่วยงานต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดททอล ตามเรือนนอนและอาคารสถานที่ทุกแห่ง ภายในศูนย์ฯ โดยแม่บ้านและพี่เลี้ยง ประจำเรือนนอนเบิกน้ำยาเดททอล สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง		
๕	สบู่/สบู่เหลว	สบู่ ๒๐๐ ก้อน/เดือน	ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงติดเตียง และผู้สูงอายุไม่ติดเตียง ต้องทำความสะอาดร่างกายเป็นประจำทุกวัน (เฉลี่ยคนละ ๑ ก้อน/เดือน)		

ลำดับที่	ความต้องการของบริวาร	จำนวน	เหตุความจำเป็นในการขอรับบริจาค (รายละเอียดแยกตามรายการ)	ผู้ขอรับบริจาค	ยอดเงินที่ขอ
๖	ผงซักฟอก	๒๐ ถุง ขนาด ๒,๗๐๐ กรัม/เดือน	พี่เลี้ยงประจำเรือนนอนต้องปฏิบัติงานซักล้างเสื้อผ้า (กลุ่มภาวะพึ่งพิง) ไม่สามารถช่วยเหลือนตนเองได้และผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ตามเรือนนอน และแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	นางพินิจ ปลั่งสมบัติ	๐๓๕- ๗๔๓๒๗๗
๗	น้ำยามาจิกคลีน	๑๐ แกลลอน ขนาด ๕,๒๐๐ ml/เดือน	หน่วยงานต้องใช้ยาถูพื้นตามเรือนนอน และอาคารสถานที่ทุกแห่งภายในศูนย์ฯ โดยแม่บ้านและพี่เลี้ยงประจำเรือนนอน เบิกน้ำยามาจิกคลีน ๑ ครั้ง/สัปดาห์		
๘	น้ำยาล้างจาน	๑๐ แกลลอน ขนาด ๓.๖ ลิตร/เดือน	โภชนากร,คนครัว และพี่เลี้ยงประจำโรงอาหารต้องปฏิบัติงานล้างภาชนะใส่อาหาร (กลุ่มภาวะพึ่งพิง) ไม่สามารถช่วยเหลือนตนเองได้ และกลุ่มสามัญโครงการพิเศษ เป็นประจำทุกวัน โดยเบิกล้างจาน ๑ ครั้ง/สัปดาห์		
๙	นม (สำหรับผู้สูงอายุ)	๖๒๐ กล่อง/เดือน	ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ติดเตียง และผู้สูงอายุไม่ติดเตียง ต้องดื่มนม เพื่อเสริมสร้างแคลเซียม บำรุงกระดูก และฟันที่แข็งแรง (เฉลี่ยคนละ ๔ กล่อง/เดือน)		
๑๐	แปรงสีฟัน	๓๐๐ ชิ้น/เดือน	จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ในกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะสุขภาพฟันในช่องปาก (เฉลี่ยคนละ ๑ ชิ้น/เดือน)		
๑๑	ยาสีฟัน	๒๐๐ ชิ้น/เดือน ขนาด ๑๗๐ กรัม	จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ในกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะสุขภาพฟันในช่องปาก (เฉลี่ยคนละ ๑ ชิ้น/เดือน)		

ลำดับที่	ความต้องการขอรับบริจาค	จำนวน	เหตุความจำเป็นในการขอรับบริจาค (รายละเอียดแยกตามรายการ)	ผู้ขอรับบริจาค	เบอร์โทรศัพท์
๑๒	แชมพู	๒๘๐ ชิ้น/เดือน	ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงติดเตียง และไม่ติดเตียงจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย และการสระผมเพื่อสุขอนามัยที่ดี (เฉลี่ยคนละ ๑ ขวด/เดือน)	นางพินิจ ปลั่งสมบัติ	๐๓๕- ๗๔๓๒๗๗
๑๓	แอลกอฮอล์	๖ แกลลอน ขนาด ๑,๐๐๐ ml/เดือน	ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง มีความจำเป็นอย่างมากต้องใช้แอลกอฮอล์ในการป้องกันโควิด-๑๙ ภายในศูนย์ฯ โดยพี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุ เบิกแอลกอฮอล์ ให้ผู้สูงอายุ ๑ ครั้ง/สัปดาห์		
๑๔	เจลแอลกอฮอล์	๔๐๐ ขวด ขนาด ๑๐๐ml/ เดือน	ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง มีความจำเป็นอย่างมากต้องใช้แอลกอฮอล์ ในการป้องกันโควิด-๑๙ ภายในศูนย์ฯ โดยพี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุ เบิกแอลกอฮอล์ ให้ผู้สูงอายุ ๑ ครั้ง/สัปดาห์		
๑๕	แป้งฝุ่น (โคโดโม Kodomo)	๑๐ โหล ขนาด ๓๕๐ กรัม/ เดือน	ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง มีความจำเป็นอย่างมากต้องใช้แป้งฝุ่นในการ ปกปิดริ้วรอย และรูขุมขน และช่วยปกป้องรักษาผดผื่นคันที่จะเกิดขึ้นตามร่างกาย และช่วยทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเย็นกายสบายใจ เบิกแป้งฝุ่น (โคโดโม Kodomo) ให้กับผู้สูงอายุ ๑ ครั้ง/ สัปดาห์		

แบบสำรวจความต้องการรับบริจาค ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

ลำดับ	ชนิดของวัสดุ	จำนวน	เหตุผลความจำเป็นในการขอรับ	ชื่อผู้ขอรับ	เบอร์โทรศัพท์
๑	หน้ากากอนามัย	๖๕ กล่อง	สำหรับป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ เพราะช่วงนี้ ศูนย์ฯ ยังต้องปฏิบัติตามนโยบายของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การใช้หน้ากากอนามัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และยังมีความต้องการเฉลี่ยอัตราส่วนในการใช้งาน กลุ่มเป้าหมายของ ศพส.นพ. ผู้สูงอายุ จำนวน ๗๖ ราย เจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๐ คน รวมเป็นจำนวน ๑๐๕ คน/๑ชั้น/ ๓๑วัน คิดเป็นจำนวน ๓,๒๕๕ ชั้น/๕๐ ชั้น/กล่อง คิดเป็น ๖๕ กล่อง		
๒	เจลล้างมือ	๒ แกลลอน	สำหรับล้างมือผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มาติดต่อประสานงาน ศูนย์ฯ ยังต้องปฏิบัติตามนโยบายของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เจลล้างมือจึงมีความจำเป็นต้องมี สำหรับวางเป็นจุด ๆ เพื่อการใช้งานที่สะดวก ศูนย์ฯ จัดบริการเจลล้างมือหลายจุด ทั้งโรงอาหารของผู้ใช้บริการ ทางเดินระหว่างเดินไปอาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ ๒ จุด อาคารสำนักงาน ด้านหน้าศูนย์ฯ เป็นต้น อัตราส่วน ๒,๕๐๐ml. ๒ แกลลอน/เดือน		

ลำดับ	ชื่อวัสดุ/อุปกรณ์	จำนวน	เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
๓	ถุงมือแพทย์	๑๙ กล่อง	ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ใส่ทำความสะอาดต่าง ๆ เช่น พี่เลี้ยงต้องใส่ถุงมือเพื่อทำความสะอาดอาคารเรือนนอนทั้ง ๔ อาคาร การเช็ดถูฟูกที่นอนที่โดนปัสสาวะ อุจจาระของผู้สูงอายุ การทำความสะอาดห้องน้ำ การทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร พนักงานช่วยการพยาบาล ต้องใส่ถุงมือเพื่อล้างแผลผู้สูงอายุ ในรายที่เป็นแผลกดทับ การหยิบจับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ แม่ครัวต้องใส่ถุงมือเพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และงานภาคสนามต้องใช้ถุงมือในการจัดเก็บขยะ และพิธีจัดการศพผู้ให้บริการ ถุงมือจึงมีความจำเป็นซึ่งยังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เฉลี่ยอัตราส่วนในการใช้งาน จำนวน ๑๕ คน / ๒ คู่ / ๓๑ วัน เป็นจำนวน ๙๓๐ คู่ คิดเป็นจำนวน ๑๙ กล่อง ไซส์ S และไซส์ M		
๔	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เซอเทนต์ แบบเทป แพ็ค ๓๔ ชิ้น ไซส์ M, L	๑๐๓ ท่อ	สำหรับผู้สูงอายุที่ติดเตียง หรือมีภาวะทางสมองมีอาการหลงลืม ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะ อุจจาระได้ ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ จำนวน ๔๐ ราย เฉลี่ย ๑-๓ ชิ้น/ราย /วัน ๘๔๐ ชิ้น/สัปดาห์ คิดเป็น ๓,๓๖๐ ชิ้น/เดือน		

ลำดับ	ชื่อผลิตภัณฑ์	จำนวน	เหตุผลที่จำเป็นต้องใช้	ปริมาณ	หมายเหตุ
๕	เทปติดตกแต่งแผ่นชนิด ๔ นิ้วx๑๐ หลา	๒๐ ม้วน	ใช้สำหรับติดตกแต่งแผ่นผู้สูงอายุ ที่มีแผลกดทับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและแผลต่างๆไปที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๑๗ ราย เฉลี่ยอัตราส่วนการใช้งาน จำนวน ๑ ม้วน ขนาด ๔ นิ้วx๑๐ หลา จำนวน ๑ กล่องมี ๑ ม้วน จำนวนเฉลี่ย ๒-๓ ม้วน/สัปดาห์ คิดเป็นเฉลี่ย ๑๕ ม้วน/เดือน		
๖	ยาแก้ไอ	๗๖ ขวด	ใช้สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๗๖ ราย เพราะอากาศที่เริ่มหนาวเย็น ใกล้ถึงฤดูหนาว ผู้ใช้บริการอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัด มีอาการไอ ระคายคอ อัตราส่วนการใช้งาน จำนวน ๑ ขวด/ราย ปริมาณ ๑๒๐ ml		

แบบสำรวจความต้องการรับบริจาค ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่).

ลำดับ ที่	ประเภทของสิ่งของ บริจาค	จำนวน	เหตุผลความจำเป็นในการขอรับ		
๑	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบ กางเกง M,L,XL	๕๐๐ ชิ้น	เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๙ คน ผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น จำนวน ๓๓ คน และ ผู้สูงอายุที่ใช้วีแชร์ จำนวน ๑๔ คน		
๒	แผ่นเสริมซึมซับ	๕๐๐ ชิ้น	เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๙ คน ผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น จำนวน ๓๓ คน และ ผู้สูงอายุที่ใช้วีแชร์ จำนวน ๑๔ คน		
๓	ถุงstaining urine bag ๒๐๐๐ ml	๕๐ชิ้น	เก็บปัสสาวะผู้ป่วยติดเตียง		
๔	ยาแก้ไอมะแว้ง รสบัวย ,มะขามป้อม	๕๐ ขวด	ใช้ลดอาการไอ เจ็บคอ		
๕	ยาทาแก้ปวดกล้ามเนื้อ	๑๐๐ หลอด	บรรเทาอาการปวดเมื่อยแก่ผู้สูงอายุ		
๖	ยาพาราเซตามอล	๕๐ กระปุก	บรรเทาอาการปวดหัว		
๗	ยาหม่องตราถั่วทอง	๕๐ ขวด	ใช้ทาบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ เป็นหวัดคัดจมูก		
๘	อาหารเสริมเอนซัวร์ /เบลนเดอร์	๕๐ กระป๋อง/ ถุง	มีผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการกลืน ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปาก จำนวน ๗ คน		
๙	เทปแต่งแผลชนิดใสท รานส์פור	๒๕ กล่อง	ใช้แต่งแผล ปิดบาดแผล		
๑๐	ยาแก้แพ้ Loeitar	๒๐ กล่อง	ใช้ลดอาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้		
๑๑	K-Y เจลหล่อลื่น	๒๐ ชิ้น	ใช้สำหรับให้อาหารทางสายยาง		
๑๒	คอนด้อม เบอร์ ๓๕	๑๕	สำหรับสวมคางคกชาติของผู้ป่วยชาย สำหรับต่อท่อไปยังถุงปัสสาวะ		
๑๓	ไมโครพอร์ เทปแต่ง แผล	๕๐ อัน	ปิดแผล แต่งแผลปิดแผล		

แบบสำรวจความต้องการรับบริจาค ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

๑.	กล้อง video conference	๑ ตัว	ใช้สำหรับการอบรม/ประชุมของหน่วยงาน และเพื่อใช้เป็นระบบสื่อสารทางไกล	น.ส.เสาวลักษณ์ อ้อภูมิ ฝ่ายบริหารทั่วไป	๐๙๖-๒๓๑๙๑๑๖
๒.	โต๊ะกินข้าว สำหรับผู้ป่วยติดเตียงแบบเข็น	๒๐ ตัว	หน่วยงานมีผู้ใช้บริการที่มีภาวะติดเตียง สามารถช่วยเหลือตนเองได้เล็กน้อย ต้องรับประทานอาหารบนเตียง จึงมีความจำเป็นในการใช้โต๊ะกินข้าวสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้เกิดความสะดวกและลดปัญหาด้านการรับประทานอาหารของผู้ป่วยติดเตียง		
๓.	รถเข็นทำแผล	๔ คัน	ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำแผลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง		
๔.	อุปกรณ์ทำแผล (ผ้าก๊อต สำลี)	๔ ลัง	หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในกาทำแผลให้แก่ผู้สูงอายุที่มีแผลกดทับ หรือบาดแผลที่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น		
๕.	รถเข็นอาบน้ำผู้ป่วย	๔ คัน	กลุ่มภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นอาบน้ำในการทำกิจวัตรประจำวันเพื่อลดอุบัติเหตุและเกิดความสะดวกในระหว่างการอาบน้ำ		
๖.	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๐ ตู้	ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารการเงินและเอกสารทางราชการอื่นๆ		
๗.	แผ่นอาบน้ำ	๓๐ โหล	เนื่องจากผู้ใช้บริการกลุ่มภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่สามารถไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายที่ห้องน้ำได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้แผ่นอาบน้ำในการทำความสะดวกสบายร่างกายและการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นระหว่างการอาบน้ำ		

ลำดับที่	รายละเอียดของปัญหา	จำนวน	เหตุผลของปัญหาเป็นใบกรณีปริศนา (กลุ่มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	ผู้เกี่ยวข้อง	วันที่
๘.	เก้าอี้อาบน้ำผู้ป่วย	๘ ตัว	กลุ่มภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มีความจำเป็นต้องใช้เก้าอี้อาบน้ำเพื่อใช้สำหรับอาบน้ำได้อย่างสะดวกและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งหน่วยงานมีอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เพียงพอกับการใช้งานและมีสภาพเก่าชำรุดไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน	น.ส.เสาวลักษณ์ อ้อภูมิ ฝ่ายบริหารทั่วไป	๐๙๖-๒๓๑๙๑๑๖
๙.	ที่นอนสำหรับผู้ป่วย ติดเชื้อ (เบาฉลม) (ป้องกันแผลกดทับ)	๘ ชุด	หน่วยงานมีผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งที่นอนไม่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยส่งผลให้เกิดแผลกดทับ ยากต่อการรักษาจึงมีความจำเป็นต้องใช้ที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อป้องกันแผลกดทับ		
๑๐.	ชุดผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน	๘๐ ชุด	พี่เลี้ยงประจำเรือนนอนต้องทำการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง เพื่อดูแลความสะอาดและสุขอนามัยผู้ใช้บริการ ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานอีกทั้งผ้ามีสภาพเก่า สีซีด ชำรุด ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน		
๑๑.	เครื่องวัดความดัน	๔ เครื่อง	หน่วยงานทำการวัดความดันผู้ใช้บริการทุกๆสัปดาห์เพื่อทำการประเมินสุขภาพร่างกายผู้ใช้บริการเบื้องต้น ซึ่งอุปกรณ์มีสภาพเก่าและชำรุดไม่สามารถใช้งานได้		
๑๒.	หมอนึ่ง/ต้มอุปกรณ์ทำแผล	๕ เครื่อง	หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทำแผลหลังจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิดติดเชื้อในระหว่างการใช้อุปกรณ์		
๑๓.	โทรทัศน์ (อาคารเรือนนอน)	๔ เครื่อง	หน่วยงานมีบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วโลก และการปรับตัวให้เข้ากับ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น		

ลำดับ	ประเภทของทรัพย์สิน	จำนวน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ
๑๔.	เครื่องชั่งน้ำหนัก	๔ เครื่อง	หน่วยงานมีมาตรการในการดูแลสุขภาพร่างกายผู้ใช้บริการให้อยู่ภายใต้มาตรฐานการมีสุขภาพที่ดีสมวัย จึงมีความจำเป็นในการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักในการวัดมวลร่างกายเพื่อทำการวางแผนด้านสุขภาพ ด้านโภชนาการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม	น.ส.เสาวลักษณ์ อ้อภูมิ ฝ่ายบริหารทั่วไป	๐๙๖-๒๓๑๙๑๑๖
๑๕.	ชุดเครื่องกรองน้ำสแตนเลส	๒ ชุด	ปริมาณการบริจาคน้ำดื่มมีจำนวนลดลงไม่เพียงพอต่อการบริโภคของผู้ใช้บริการ จึงมีความต้องการเครื่องกรองน้ำสแตนเลสในการใช้กรองน้ำภายในหน่วยงานให้สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยและมีจำนวนเพียงพอ		
๑๖.	โทรศัพท์+ชุดเครื่องเสียง+ไมโครโฟน	๑ ชุด	หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการบำบัด ฟื้นฟูด้านจิตใจ แก่ผู้ใช้บริการ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงดังกล่าวในการทำกิจกรรม ซึ่งอุปกรณ์มีสภาพเก่าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้		
๑๗.	เครื่องดักยุงและแมลง	๔ เครื่อง	เนื่องจากโรคไข้เลือดออกระบาดหนักอีกทั้งหน่วยงานมีสภาพเอื้อต่อการวางไข่ของยุงลาย จึงมีความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อดักยุงและแมลงแทนการใช้สารเคมีที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกายผู้ใช้บริการ		